



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๒๖๖๐

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (สินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ล้ำมาก ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๗๓๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (สินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑) ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ Eco Car Phase ๑ โดยสำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังอาจพิจารณาสร้างแรงจูงใจบางส่วนด้วยการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตรถยนต์สันดาปภายใน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียรายได้ของภาครัฐ นอกจากนั้น เพื่อให้มาตรการดังกล่าวสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศโดยเร็วและเร่งรัดการสร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา พิทยานนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๕๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒ E-mail : arnunchanog@nesdc.go.th

ล้ำมาก ๕-๖